



**ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ ๐๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ สืบแทนตำแหน่งที่จะหมดวาระลง นั้น เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสรรหา จึงกำหนดแนวทางรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินการสรรหา คณบดีคณะครุศาสตร์ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

๑.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

๑.๒ ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี

๒. การให้ได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

๒.๑ ให้คณะฯ ประกาศรายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีให้ทราบทั่วกัน

๒.๒ ให้คณะฯ จัดประชุมบุคลากรที่มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาประจำคณะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากฝ่ายบริหารหนึ่งคนเป็นประธาน ผู้แทนจากคณาจารย์สามคน เป็นกรรมการ และผู้แทนสายสนับสนุนหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาที่ได้จากการประชุมเลือกเลขานุการคณะกรรมการเอง ในการดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดคณะที่มีสิทธิ์เสนอชื่อแต่ละคณะ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ในข้อ ๒.๓

๒.๓ ให้คณะฯ จัดประชุมบุคลากรที่มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อ เพื่อกำหนดวิธีการและกำหนดการในการสรรหาคณบดี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๒.๔ ให้คณะฯ ดำเนินการและถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องกำหนดการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสมพร จองคำ)

ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง กำหนดการการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เพื่อให้การได้มาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร สืบแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามตารางแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมพร จงคำ)

ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

กำหนดการ การสรรหาคนบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคนบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	๙ ก.พ. ๖๐	ประชุมคณะกรรมการการสรรหาคนบดีและ ดำเนินการจัดทำ <ul style="list-style-type: none"> ประกาศคณะกรรมการสรรหาคนบดี เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคนบดี ประกาศคณะกรรมการสรรหาคนบดี เรื่อง กำหนดการสรรหาคนบดี 	คณะกรรมการ สรรหาคนบดี	ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเรียนรวม และอำนวยการ
๒	๑๕ ก.พ. ๖๐	<ul style="list-style-type: none"> แจ้งให้คณะฯ ประกาศรายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคนบดีให้ทราบทั่วกัน แจ้งให้คณะฯ ดำเนินการสรรหาคนบดี 	คณะกรรมการสรรหา คนบดี	
๓	๑๖ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๐	คณะฯ ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คนบดี ไม่เกิน ๓ คน	คณะฯ	คณะฯ
๔	๑๖ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๖๐	ผู้สมัครเสนอชื่อตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติการ ทำงานในอดีตและปัจจุบันต่อคณะกรรมการ สรรหาคนบดี	ผู้เสนอชื่อตนเอง	งานการเจ้าหน้าที่ และนิติการ
๕	ภายในวันที่ ๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.	คณะฯ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคนบดี ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับ คุณสมบัติ ประวัติการทำงานในอดีตและปัจจุบันให้ คณะกรรมการสรรหาคนบดี	คณะฯ	งานการเจ้าหน้าที่ และนิติการ
๖	๔ - ๗ มี.ค. ๖๐	ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ ได้รับการเสนอชื่อและผู้เสนอชื่อตนเอง / จัดทำ บัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร และออก หนังสือทบทวนผู้ได้รับการเสนอชื่อตามบัญชีฯ	คณะกรรมการ สรรหาคนบดี	ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเรียนรวม และอำนวยการ
๗	๘ - ๑๔ มี.ค. ๖๐	ผู้ได้รับการทบทวนจัดส่งเอกสารแจ้งปฏิเสธ หรือ ตอบรับ สำหรับผู้ที่แจ้งตอบรับให้จัดส่งเอกสาร แสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ จำนวน ๕ ชุด ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ	คณะกรรมการ สรรหาคนบดี	งานการเจ้าหน้าที่ และนิติการ
๘	๒๑ มี.ค. ๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.	คณะกรรมการสรรหา ประชุมพิจารณาเอกสาร ตอบรับและวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	คณะกรรมการ สรรหาคนบดี	ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเรียนรวม และอำนวยการ

ลำดับที่	วัน - เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๙	๒๑ มี.ค. ๖๐	<ul style="list-style-type: none">● ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา เรียงตามลำดับอักษรของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นคณบดี คนละไม่เกิน ๓๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป● คณะกรรมการสรรหาประชุมพิจารณา คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี โดยพิจารณาจากความสามารถในทางวิชาการ ประสบการณ์ในการทำงาน การยอมรับของสังคม และศักยภาพในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ไม่เกิน ๓ คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา	คณะกรรมการสรรหาคณบดี	ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
๑๐	๒๓ มี.ค. ๖๐	สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี จากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีนำเสนอ	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘

(นายสมพร จongsak)

ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์